

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN SARA

Vinh, ngày 27 tháng 05 năm 2024

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty Cổ phần tập đoàn Sara được Đại hội cổ đông thông qua.

Căn cứ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023 bởi Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt

Căn cứ kết quả hoạt động kiểm tra giám sát của Ban Kiểm soát năm 2023 Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Tập đoàn Sara báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động của ban năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 cụ thể như sau:

I/ Hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2023.

Năm 2023 Ban Kiểm soát đã duy trì nhiệm vụ kiểm soát thường xuyên các hoạt động sản xuất kinh doanh thông qua hồ sơ, tài liệu, chứng từ và tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị, Ban điều hành công ty. Tại các cuộc họp, Ban kiểm soát đã tham gia ý kiến đóng góp với Hội đồng quản trị, Ban điều hành về các chủ trương, kế hoạch, thực hiện sản xuất kinh doanh, tài chính, công bố các thông tin theo quy định, cụ thể:

- Kiểm soát quá trình xây dựng và thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản, kế hoạch lao động tiền lương và thu nhập.

- Kiểm soát việc xây dựng và thực hiện các quy chế, quy định nội bộ của công ty.

- Kiểm soát việc công bố thông tin theo quy định của Sở giao dịch chứng khoán, UBCK và các quy định của Pháp luật.

Ban Kiểm soát xây dựng chương trình công tác năm 2023, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên triển khai giám sát thường xuyên mọi hoạt động của công ty.



1/ Kiểm soát Báo cáo Tài chính năm 2023

* Báo cáo quyết toán năm 2023: Báo cáo quyết năm của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt .

Qua thẩm tra báo cáo, thảo luận với kiểm toán viên và xem xét các tài liệu liên quan, Ban Kiểm soát nhận thấy: Phương pháp thực hiện kiểm toán, các chuẩn mực kế toán áp dụng và chế độ chính sách tài chính kế toán Công ty áp dụng thể hiện trong Báo cáo tài chính năm 2023 là phù hợp. Số liệu chi tiết Báo cáo quyết toán năm do Ban điều hành báo cáo tại Đại hội.

* Báo cáo quyết toán các quý trong năm: Việc thực hiện báo cáo các quý trong năm đầy đủ, đáp ứng được các nội dung cũng như mẫu biểu theo chế độ quy định.

Về thời gian lập và gửi báo cáo tài chính trong năm đúng quy định, kịp thời phục vụ quản trị của Công ty và thông tin đến các cổ đông.

* Đánh giá công tác quản lý và kiểm soát tài chính năm 2023

- Ban Kiểm soát nhất trí với các số liệu cũng như nhận xét của Kiểm toán viên đưa ra trong Báo cáo Quyết toán năm 2023;

- Sổ sách kế toán, thống kê đầy đủ, rõ ràng, lưu trữ đúng theo quy định của chế độ kế toán thống kê.

- Thực hiện công tác kiểm kê tiền mặt tồn quỹ, hàng hoá, vật tư, tài sản, thành phẩm tồn kho định kỳ theo đúng Quy chế tài chính của Công ty có tác dụng kịp thời phòng ngừa, ngăn chặn hành vi xâm phạm tài sản của Công ty.

Tuy nhiên trong báo cáo tài chính năm 2023 còn có một số chỉ tiêu cần tiếp tục hoàn thiện trong năm 2024 nhằm tăng hiệu quả quản lý.

Báo cáo kết quả kinh doanh

TT	Chỉ tiêu	Năm 2023
		(VNĐ)
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	1.926.900.000
2	Giá vốn hàng bán	634.652.805
3	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	1.292.247.195
4	Doanh thu từ hoạt động tài chính	79.175
5	Chi phí tài chính	
6	Chi phí bán hàng	

7	Chi phí quản lý doanh nghiệp	1.274.991.254
8	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	17.335.116
9	Thu nhập khác	36.093.648
10	Chi phí khác	
11	Lợi nhuận khác	36.093.648
12	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	53.428.764
13	Chi phí thuế TNDN hiện hành	
14	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	53.428.764

2/ Kiểm soát các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị năm 2023.

Ban Kiểm soát thường xuyên được mời tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị, qua đó Ban Kiểm soát nhận thấy:

- Thể thức cuộc họp, nội dung, biên bản cuộc họp; Các Quyết nghị, Quyết định và văn bản của HĐQT phù hợp với Luật doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty.
- Ban Kiểm soát nhất trí với nội dung đánh giá kết quả thực hiện năm 2023 của Hội đồng quản trị.

Trên cơ sở thông tin tài liệu về công tác quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty do HĐQT, Ban điều hành và các phòng ban chức năng cung cấp, BKS giám sát việc thực hiện các công việc của HĐQT đồng thời có ý kiến đóng góp xác đáng.

3/ Kiểm soát nội dung hoạt động của Ban điều hành:

Tình hình tuyển sinh của Trường năm 2023 gặp nhiều khó khăn do một số thay đổi trên tầm vĩ mô của Bộ Giáo dục đào tạo. Lượng sinh viên nhập học không đạt theo kế hoạch đề ra. Doanh thu tăng hơn năm trước nhưng lợi nhuận chưa cao. Các hoạt động đầu tư tài chính từ những năm trước không đạt hiệu quả.

4/ Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với HĐQT, Ban Điều hành:

Với tinh thần trách nhiệm, xây dựng và hợp tác trong quá trình hoạt động, thực hiện nhiệm vụ của các cổ đông giao, Ban kiểm soát luôn phối hợp, trao đổi và có ý kiến xác đáng với Hội đồng quản trị trong việc xây dựng các mục tiêu, hoạch định các chiến lược trong hoạt động SXKD cũng như xây dựng định hướng phát triển

của công ty, xây dựng Quy chế, nội dung cuộc họp, Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị. Ban Kiểm soát cũng thường xuyên xem xét, góp ý kiến với Ban điều hành trong các hoạt động sản xuất kinh doanh để phù hợp với mục tiêu của Công ty, Hội đồng quản trị theo chính sách, chế độ quy định.

II/ Ban Kiểm soát nhận xét và kiến nghị:

Ban kiểm soát đề nghị Hội đồng quản trị, Ban điều hành:

- Xem xét tiếp thu các ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện công tác quản lý của Công ty theo các khuyến nghị, đề xuất của Công ty Kiểm toán độc lập.
- Tiếp tục có các biện pháp quản lý hợp lý và hiệu quả trong quản lý .
trả lương cao đối với cán bộ quản lý, người có chuyên môn giỏi.
- Nâng cao ý thức, trách nhiệm của các cán bộ quản lý, kiên quyết kỷ luật, không sử dụng những cán bộ quản lý yếu kém không hoàn thành nhiệm vụ.

Trên đây là Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và một số đề nghị với Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty, Ban Kiểm soát kính đề nghị Đại Hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

